



Chú Nguyễn kiêm Chủ tịch : CHU THỤ, CHU-VĂN-BÌNH

Thơ soạn và Tri ty 100, Gia Long - Saigon
Điện thoại : 24.902

MUÔN ĐẠC KẾT ĐỂ BÀN BỐ NỘI VÀ CHỦ KHÔNG CÔNG NHẬN CÁI GỌI LÀ MTGPMN

Sứ giả CH Á Rập Thống Nhất đáp phi cơ từ Bắc Kinh đi Hà Nội về vấn đề VN Ông Robert Kennedy : đưa 1 đề nghị mới về thương thuyết tại VN CÁC ĐẠI SỨ VC ĐÃ THẢO LUẬN VỚI CÁC LÃNH TỬ ALGERI TRƯỚC KHÍ TRỞ VỀ HÀ NỘI LÃNH CHỈ THỊ

CANBERRA, Úc ĐÀI LOI 19.2 (AP) - 19.2. The Australian Daily Herald Hanoi tuyên bố sứ giả Robert Kennedy đã đáp phi cơ từ Bắc Kinh đi Hà Nội về vấn đề VN. Ông Kennedy đã đưa 1 đề nghị mới về thương thuyết tại VN. Các đại sứ VC đã thảo luận với các lãnh tụ Algeri trước khi trở về Hà Nội lãnh chỉ thị.

TƯƠNG KỲ SẼ HỢP BÁO QUAN-TRỌNG

SAIGON 20.2 - Nguồn tin chính thức cho biết, theo sáng kiến của chú tịch UBHTQT của công nhân và trí thức, hai tờ báo quan trọng sẽ hợp tác để đưa tin về tình hình chiến sự ở miền Bắc. Hai tờ báo này là "Nhân Quyền" và "Nhân Quyền Mới".

TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ SÔI ĐỘNG TRÊN TOÀN LÃNH THỔ

SAIGON 20.2 - Nhiều cuộc giao tranh đã diễn ra, theo nguồn tin quân sự từ lực lượng ở Cầu Lộ gần địa điểm Bình Định thuộc vùng duyên hải Trung phần phía Bắc.

CHỦ TỊCH UBQLQG ĐÃ KÝ SÁCH LỆNH THÀNH LẬP VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN CHỦ

SAIGON 19.2 - Trưng Trưng Chủ tịch UBQLQG đã ký lệnh thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Dân chủ. Hội đồng này có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất các biện pháp để xây dựng dân chủ ở VN.

Chánh phủ VN sẽ làm công việc của Ủy ban về tin tức và công tác tin tức của cơ quan chính phủ VN. Ủy ban này sẽ nghiên cứu và đề xuất các biện pháp để cải thiện công tác tin tức.

Ngoại trưởng VN Trần-văn-Đô nói về những luận điệu nhiễu xược và ngạo cố của tướng Đô Côn đối với VHCH

SAIGON 19.2 - Ngoại trưởng VN Trần Văn Đô nói về những luận điệu nhiễu xược và ngạo cố của tướng Đô Côn đối với VHCH. Ông Đô khẳng định VN luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình.

ĐÁ CỬ HANG TRONG THỦ LỄ KHÁNH THÀNH THÀNH ĐƯƠNG Trưng trong Quân đội

SAIGON 19.2 - Lễ khánh thành Thủ tướng Trưng trong Quân đội đã diễn ra tại Thủ Đức. Thủ tướng Trưng đã có bài phát biểu khích lệ quân đội.

Thánh đường Trưng trong Quân đội của Nha Trụch Ủy Công An tại đường Nguyễn Huệ

Thánh đường Trưng trong Quân đội của Nha Trụch Ủy Công An tại đường Nguyễn Huệ đã được khánh thành. Đây là ngôi đền thờ nữ tướng Trưng Vương.

3 người vợ của 3 chiến sĩ Đ.P.Q đã can đảm tiếp đạn cho chồng khi Việt-Cộng công động

Việt-Cộng đã thâm bố nòng nê trong trận này và cho khí và nòng súng. Ba người vợ của chiến sĩ Đ.P.Q đã can đảm tiếp đạn cho chồng.

TÂN AN 18.2 - Qua đống chiến tích bỏ người VC đã bị bắt tại vùng Bình Định

TÂN AN 18.2 - Qua đống chiến tích bỏ người VC đã bị bắt tại vùng Bình Định. Quân lực VN đã giành thắng lợi.

3 người vợ của 3 chiến sĩ Đ.P.Q đã can đảm tiếp đạn cho chồng

Việt-Cộng đã thâm bố nòng nê trong trận này và cho khí và nòng súng. Ba người vợ của chiến sĩ Đ.P.Q đã can đảm tiếp đạn cho chồng.

ĐANG THÔNG TẤN UPL LOAN HỒNG TIN VỀ NHỮNG ĐỜI 'CAY CỨ' MỚI CỦA DE GAULLE, VỀ V. NAM

HỒNG KINH (UPI) 19.2 - Hanoi nói đã phát hiện hai ngôi nhà của De Gaulle trong rừng núi Việt Bắc. Đây là những ngôi nhà ẩn nấp của ông.

BỘ CÁNH NÔNG NGHIỆP MUA HAI TRIỆU ĐÓ LA PHÂN BÓN GỬI SANG VIỆT NAM

HOA THỊNH ĐÓN (AP) 18.2 - Hanoi nói Bộ Cánh nông nghiệp đã mua hai triệu đô la phân bón để gửi sang Việt Nam.

ĐÀN NGHĨ NGÀY XÃ HỘI MỚI

Lễ kỷ niệm 2.186 năm ngày X.H.M. và chủ đề 9 ngày của một kỷ niệm. Trưng trong Triều và X.H.M. đã đưa ra một quyết định mới.

Sau 1 cú 'điên thoại ĐOÀ GIẾT NÈ, TRƯỜNG RUSK đã được bảo vệ an ninh đặc biệt

HOA THỊNH ĐÓN, 18.2 (UPI) - Tể tướng Mỹ Rusk đã được bảo vệ an ninh đặc biệt sau một cú 'điên thoại' đe dọa giết ông.

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ MỘT VU THẠNH TOÁN NHƯ VÀI TÌNH

MỘT THẠNH CẢNH CỦA ONG CHONG CO VU BI LAM SỞ MỸ. Tình hình này có vẻ như là một vụ thành toán.

TRUMAN CAPOTE

Câu chuyện Truman Capote đời dài 30 triệu Mỹ 1001, của một nhà văn Mỹ lớn.

Kỳ thi Tiểu Học Trưng niên khóa 1966 được mở vào ngày 28.4

SAIGON 19.2 - Kỳ thi Tiểu Học Trưng niên khóa 1966 được mở vào ngày 28.4. Đây là kỳ thi đầu tiên của năm học mới.

Thương cảng Đà Nẵng THU TRÊN 30 TRIỆU TIỀN THUÊ TRONG NĂM QUẢ

BÀ NÀNG (VTX) 19.2 - Thương cảng Đà Nẵng thu trên 30 triệu tiền thuê trong năm quả.

TRUNG-CỘNG CÓ LỄ SẼ THÍ NGHIỆM TỬ NGUYÊN TỬ

BÔNG KINH (AFP) 19.2 - Hanoi nói Trung-Cộng sẽ có lễ sẽ thí nghiệm tử nguyên tử.

Quần Thông bị quệt chết

Cái chết của Triết

Sưu tầm của **TRẦN ĐỨC LAI**

Xã hội ở vào sự hỗn loạn mà cấp cứu của nó chẳng thể đưa vào nhà thành là các giới Trí thức, trí thức của Quốc Thành.

Cái chết của Triết xảy ra là một sự kiện quan trọng của xã hội vào thời kỳ này. Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà. Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà.

Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà. Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà.

Tài liệu tra dồi sinh-nữ Anh-Pháp, bản Việt-văn của Chu Tử

Bản dịch của Nhật báo An-Nghê The Saigon Post

I - 264 -

Tuổi trẻ thì, cứ rằng ca. Hôm nay tôi mới nói cho anh em biết về một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà.

(CONTINUED) **(CÓN NỮ)** **(À SUIVRE)**

Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà. Triết là một người thanh niên có năng lực, có chí khí, có lòng tin tưởng vào tương lai của nước nhà.

THÔNG TƯ KÊU

Tôi là một thằng kẻ chuyên chuyên chuyên

TRẦN ĐỨC LAI

đêm ngủ muộn

Còn đương ngủ đã lâu sao anh về đây thêm em? Bức tranh năm ngựa... Tôi là một thằng kẻ chuyên chuyên chuyên...

I HỌC VIỆN DẠY VỀ KHOA-HOC GIA ĐÌNH VÀ SINH-LÝ NHUCH THỂ

● Học vụ: một văn ở phái nghiên cứu
● Thời giờ: học viện: năm được những bài quýt của hạnh phúc

● TRẦN TỬ sưu tầm

Hiện nay xã hội Việt Nam đang đứng trước một cuộc biến đổi sâu sắc. Khoa học và sinh lý học đang trở thành những môn học thiết yếu cho mọi người dân.

BỨC TRANH NĂM NGỰA

Viết lịch đăm ba chữ ngọc ngà
 Đầu năm con ngựa về tranh họa
 Về phượng chính chầu đất tay vươn
 Về lư thạm quan cặp vò mèo

GIANG NINH 2-1966

ngày xa phước hải

TRUNG NGỌC TRINH

anh đứng đó nghe niềm đau kỷ niệm của linh hồn đã ngàn kiếp đi hoang của tâm hồn đã khởi thiên kinh hoàng rồi cái mặt mũi đăm đăm, thương hại

Cáo lỗi:

Viên Hồng Kông chưa qua kỳ nộp thuế. Xin các thân chủ cùng quý khách chớ có

Mấy lời cần bạch

Phòng khám bệnh tâm thần của Đông y và **TRUONG CHAN GIANG** từ ngày 21 tháng 2 Đ. 1966 tức ngày 2 tháng 2 năm Bính Nhự (Ất Hợi) sẽ mở rộng địa chỉ mới:

dầu gội đầu

NEW Long Shampoo

• HẾT GAU
 • KHÔNG RỤNG TÓC
 • SẠCH MUỐT TÓC

MỸ PHẨM DO HANG ROMA CHÉTÁO

ĐỌC BÁO... ĐIỀM BÁO!

Từ Hội đồng Đô Thành đến Hội đồng xây dựng Quốc Gia

Hội đồng đô thành có thể nói là một tổ chức quan trọng của thành phố. Nó là nơi mà các ý kiến của người dân được thể hiện và được đưa ra để giải quyết các vấn đề của thành phố.

GUM-NÓNG LẠNH-CẢM SỐT-ĐAU NHỨC

ANTI-GRIPPAUX

XIN NHỚ HỎI NHÂN HIỆU BÚA BỔ ĐÀU NGƯỜI

CÉBÉVIT

SINH-TỔ C + SINH-TỔ B1

MỆT MỎI ĐAU GAN CẢM CUM

DƯƠNG THÁI DƯƠNG SỬ

TRÍ-LẬU Quảng-An-Hòa

TRÍ SỨC CHỮNG: Một Trí, Ngươi Trí, Đủ sức mưu trí và có giới hạn mưu trí. Ngươi mưu trí, mưu trí mưu trí, mưu trí mưu trí, mưu trí mưu trí.

Đau gan? Yếu gan!

TRÍ BINH GAN (Quảng - An - Hòa)

AI ĐÃ BỊ BỆNH ĐAU TIM

Ho!Siêng!

PIPEROL FORT

công hiệu nhất! -liên-lối-nhiệt!

SẢN LẠI GIUN KIM

VIỆN BẢO CHẾ LEMATTE & BOINOT PHÁP QUỐC

ICOBON

bổ dưỡng cơ thể, tạo làn da mịn màng

